

BÁO CÁO THAM LUẬN
Gương mẫu thực hiện tốt công tác Dân vận và hưởng ứng
Phong trào “Việc phố, việc làng đất vàng cũng hiến”
(Ông Trần Quý Khiêm - Cá nhân điển hình tiên tiến)

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Tôi tên: **Trần Quý Khiêm.** Sinh năm: 1980.

Hiện đang cư trú tại khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước.

Hôm nay tôi rất vinh dự và tự hào được tham dự Đại hội thi đua yêu nước phường Bình Phước lần thứ I (2025 - 2030).

Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu về dự Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Về dự Đại hội thi đua yêu nước phường Bình Phước lần thứ I (2025 - 2030), được sự giới thiệu của Đoàn Chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin báo cáo tham luận về: ***“Gương mẫu thực hiện tốt công tác Dân vận và hưởng ứng Phong trào “Việc phố, việc làng đất vàng cũng hiến”.***

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Là một công dân sinh sống trên mảnh đất Bình Phước kiên cường mà anh dũng, trong những năm qua bản thân và gia đình luôn tự phấn đấu trong lao động, sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình, góp phần nhỏ bé vào sự phát triển chung của địa phương đồng thời cũng luôn gương mẫu thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Bản thân tôi, thường xuyên tuyên truyền vận động gia đình, người thân, bạn bè tạo sự gắn kết giữa bà con lối xóm, tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, khó khăn nhất là trong những năm có đại dịch Covid-19, đã ủng hộ khu phố và phường kinh phí mua nhu yếu phẩm trị giá hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ cho Nhân dân trên địa bàn phường. Hàng năm, nhân dịp Lễ, tết hỗ trợ kinh phí tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng...Kết quả, đã hỗ trợ khoảng 125 phần quà trị giá 60 triệu đồng; hỗ trợ khu phố Tân Trà 2 sửa chữa, nâng cấp, xây dựng công Nhà văn hoá trị giá 80 triệu đồng.

Tích cực tham gia và hưởng ứng các Phong trào như "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng và thực hiện các tuyến đường “Sạch, xanh, sáng, đẹp, an toàn”, “Việc phố, việc làng đất vàng cũng hiến”, đặc biệt là tham gia tích cực trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ Quốc” cùng với Nhân dân khu dân cư nơi sinh sống phát giác, cảnh giác, tố giác những đối tượng trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy...

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Chúng ta đều thấy rõ, để xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại, một trong những nhiệm vụ quan trọng là mở rộng, chỉnh trang đường phố, tạo hạ tầng đồng bộ, xây dựng đường giao thông thông thoáng thì nhà sáng, phố phường khang trang, đời sống kinh tế - xã hội sẽ phát triển, từ đó giúp cho tôi luôn nhận thức rằng sự phát triển của địa phương không thể tách rời khỏi sự chung tay, đồng lòng, góp sức của mỗi công dân. Những con đường mở rộng, những tuyến phố khang trang, những công trình phúc lợi công cộng được hoàn thiện - tất cả đều có sự đóng góp thầm lặng mà to lớn của từng hộ dân, từng tấm lòng tự nguyện hiến đất mở đường, xây dựng công trình phúc lợi để phát triển địa phương phường Bình Phước ngày một giàu đẹp.

Chúng tôi gọi đó là “Hiến đất vàng - Dựng phố mới”, nơi mà từng mét vuông đất mặt tiền, vốn quý giá, là kế sinh nhai của người dân nhưng khi Nhà nước vận động mở rộng hẻm, làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi,... nhiều hộ dân không ngần ngại ký đơn hiến tặng. Không đòi hỏi đền bù, không chờ hỗ trợ. Chỉ cần địa phương minh bạch, rõ ràng, dân tin thì dân sẽ làm.

Thực hiện chủ trương của phường và tỉnh làm tuyến đường Phan Bội Châu, tuyến đường Tân Bình 3 và tuyến đường Nguyễn Văn Linh, bản thân cùng gia đình đã đồng thuận tự nguyện hiến 7.200 m² đất, cắt hạ khoảng 500 cây điều, cao su đang khai thác trị giá ước tính hơn 7,5 tỷ đồng để thực hiện dự án. Tôi nhận thức sâu sắc rằng: “Đất có quý, nhưng tình nghĩa, sự phát triển của quê hương còn quý hơn”. Thực tế tại địa phương, nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất mở đường, dù đó là đất ở, đất sản xuất - những "tác đất, tác vàng", nhưng khi Nhà nước cần hỗ trợ của Nhân dân thì dân cũng sẽ đồng thuận..

Kính thưa quý vị, để làm được điều này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, mà còn là tấm gương sáng cho con cháu sau này noi theo. Gia đình tôi luôn thấy tự hào vì đã góp phần làm nên diện mạo mới cho khu phố nói riêng và phường Bình Phước nói chung. Khi đường phố được mở rộng, hạ tầng được đầu tư, cơ hội kinh doanh, buôn bán, phát triển dịch vụ sẽ mở ra, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho nhiều người dân thì đó mới là lợi ích lâu dài, bền vững cho người dân sinh sống trên phường Bình Phước.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

“Việc phố là việc chung, việc chung là việc nhà”, tinh thần ấy đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong từng con người, từng hộ gia đình, từng khu phố. Tôi tin rằng với sự quyết tâm của chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay cộng đồng trách nhiệm, xây dựng phường Bình Phước ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, sinh thái, phát triển.

Cuối cùng xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu về dự Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!